



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๙-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รับน้องใหม่ 'มศว' ธรรงค์ 'บัณฑิตไทยไม่โกง'

รับน้องใหม่'มศว'ธรรงค์'บัณฑิตไทยไม่โกง' อธิการบดีให้คาถาความสำเร็จ แนะนำรุ่นใหม่ เจนวายวาย เจนแซดไม่ควรรเรียนอย่างเดียว

วันที่ 5 มิ.ย.2556 มศว องค์กรักษ์ จ.นครนายก ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ปีการศึกษา2556 ณ อาคารกีฬา 1 ซึ่งมี ขบวนการธรรงค์โครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” ในกิจกรรมรับน้องใหม่ด้านคอร์ปชั่นหนุนแนวคิดที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมีตัวแทนนิสิตใหม่ร่วมขบวนเชิญแผ่นป้ายผ้าปลุกจิตสำนึกบัณฑิตไทยไม่โกง จากน้องใหม่ 18 คณะ /สถาบัน /วิทยาลัย เข้าเดินเข้าสู่อาคารกีฬา 1 ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังร่วมจากนิสิตใหม่จำนวน 4,900 คน ข้อความคำขวัญป้ายธรรงค์มีใจความดังนี้

จิตสาธารณะมีสัจจะรักษาคำพูด นิสิตครูไทย โตไปไม่โกง หยุคคอร์ปชั่น ในวันนี้ เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า เกรงครัดวินัย หัวใจไม่โกง คุณธรรมนำใจ เด็กไทยไม่โกง บัณฑิตไทยสีขาว เริ่มได้ถ้าเราไม่โกง เรียนดี กีฬาเด่น เน้นปราบโกง มศว เข้าถึงชุมชน ผักผ่อนความซื่อสัตย์ หยุค!!!คอร์ปชั่นกันเกิด จะเกิดผล คอร์ปชั่นกัดกร่อน ประเทศชาติ

เล็กกิน เลิกอ้วน=เลิกคอร์ปชั่น นิสิตมศว รอคิวรับบริการ นิสิตรุ่นใหม่ หัวใจบริสุทธิ์ หยุคคอร์ปชั่น 100% เกมส์โกงไม่มี เกมส์ดีๆ มีมากมาย บัณฑิตมศว มีวินัยใฝ่ใจศึกษา นิสิตมศว ตรงต่อเวลา

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อให้ นิสิตน้องใหม่ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ว่าจะอยู่ในที่แจ้งหรือที่ลับ ความซื่อสัตย์สุจริตของคนเรานั้น มีคุณค่ายิ่ง จะทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากคนอื่น ๆ และมีโอกาสในการก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ แต่ถ้าเราเป็นคนเก่งแต่ขาดซึ่งความซื่อสัตย์ สุจริต โอกาสที่เราจะได้รับความไว้วางใจนั้นยากมาก นอกจากนี้ยังได้บรรยายและเปิดคลิปวิดีโอ ที่สะท้อนใจเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ การฝึนฝ่าอุปสรรค ความรักของพ่อแม่ ความมุ่งมั่นพยายาม สร้างความตื่นตาให้น้องใหม่ ตลอดถึงสามารถทำให้น้องใหม่จำนวนมากถึงกับร้องไห้ออกมา ด้วยเนื้อหาในคลิปวิดีโอ

“การก้าวเข้าสู่รั้วมศว นั้น ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ ความสำเร็จแห่งชีวิตของนิสิต จึงต้องมี 3 ปัจจัย คือ 1.แรงบันดาลใจ ซึ่งเรื่องของแรงบันดาลใจนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสมอง แต่มันเป็นความรู้สึก นึกคิดที่อยู่ภายใน สามารถ

ดูจากแววตาได้ว่าคนๆ นั้นมีแรงบันดาลใจหรือไม่ อย่างแรงบันดาลใจที่จะทำความดี ชื่อสัตย์ สุจริต ขยันเรียนหนังสือ แรงบันดาลใจจะทำให้เรามีพลัง ฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างไปได้ ทำให้เรารู้จักอดทน คนที่ไม่มีแรงบันดาลใจจะอยู่ในภาวะกดดันไม่ได้ คนที่จะฟันฝ่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ไปได้ นั้น อยู่ที่ใจอย่างเดียวเท่านั้น 2. นิสิตต้องมีปัญญา ซึ่งการจะมีปัญญาได้นั้น ต้องรู้จักค้นคว้า รู้จักเข้าห้องสมุดและติดกับเพื่อนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน 3. มีการบริหารจัดการที่ดี การก้าวมาสู่ความเป็นนิสิตนั้นจะต้องทำหน้าที่และกิจกรรมหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการบริหารจัดการที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ผศ. นพ. เฉลิมชัยกล่าวอีกว่า อยากเห็นคนเจนเนอร์เรชันวาย (Y) เจนเนอร์เรชันแซด (Z) ตั้งใจเรียน และทำกิจกรรมต่างๆ ที่ตัวเองสนใจควบคู่กันไปด้วย ไม่มีใครที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วประสบความสำเร็จ หากแต่คนที่ประสบความสำเร็จได้นั้นต้องทำกิจกรรมร่วมไปกับการเรียนหนังสือและต้องรู้จักแบ่งเวลา นิสิตต้องมีภูมิคุ้มกันในเรื่องเชิงลบ โดยเฉพาะความซึ่เกียรติ รักสนุกจนเกินเหตุ และต้องห่างไกลอบายมุข และต้องห่างไกลเพื่อนที่ไม่มีแรงบันดาลใจ หาเพื่อนดีๆ เอาไว้ คนรุ่นใหม่ต้องบ่นให้น้อยลงและลงมือทำสิ่งที่ควรทำให้มากขึ้น